

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiipom@uobkayhian.co.th

TPIPL – ถ้าอ่านแค่อาการ ก็นะ(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว... ก็เล่นบวกลบวันแบบนี้ ก็ต้องสร้างความลึกลับให้กันบ้างแหละ

กลัวงกกลัว กลัวดกรกกลัว... อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลากหลาย ท่าน เรียกว่าผลออกไปได้กระมัง เพราะจริงๆ แล้วนั้น ถ้าเราอ่านกันในแนวโน้มรวมๆ เราก็น่าจะเข้าใจข้างหนึ่งได้ไม่ยาก... หรือ อย่างที่เห็นอเมซ เคยกล่าวไว้แล้วว่า น่าจะดูที่สัญญาณหลักๆ หรือ เครื่องมือทางเทคนิคในตัวที่สำคัญ ไว้ก่อน จะดีกว่านะ เรียกว่าเราจะดูที่ยืนอยู่ในแนวโน้มหลักไปก่อน ส่วนจะเล่นอะไรยังไงในระยะสั้น ถ้ามีความสามารถก็ว่าไป อย่างตลาด หรือ SET Index ณ ตอนนี้ ก็ต้องกล่าวไว้แบบเทคนิคด้วยเงื่อนไขว่า อะไรก็ได้ อย่าต่ำกว่า 1610 ลงมาเสียก่อน ก็มองทางขึ้นได้อยู่ แม้ว่าจะมีบางวันลบ วันต่อมาบวก แล้ววันต่อมอลบ ก็ตาม หรือ ในอดีต อาจจะมีหุ้นบางตัว ที่ขึ้นสูง ปิดต่ำๆ ของวัน แล้วก็อยู่ในค่าบวกของราคา แล้ววันต่อมาก็เปิดสูงปิดต่ำแบบ เดิมๆ เราก็ไม่กล้าแล้วละ แต่สุดท้าย ก็อาจจะไปถึงแนวต้านที่อยู่ไกลๆ ได้หน้าตาเฉย เห็นแล้ว เสียตายเลย ก็นั่นแหละครับ อ่านอาการวันต่อวันมากไปหน่อย จนลืมนึกไปถึงแนวโน้มหลัก เลยเกิดความกลัวหรือลังเล สรุปว่า SET Index ออกอาการแบบนี้ หลากๆ ท่านก็นั่งดู หรือ Wait & See กันเป็นแถวๆ แล้วไม่แน่ เราก็จะ เห็นระดับ 1650-1660 ได้ หรือ อาจจะมึแถวๆ 1670+/- อีกทีก็เป็นไปได้... ทั้งๆ ที่เราวางเกมไว้แล้วว่า ถ้ายืน 1610 ได้เมื่อไหร่ ก็ยังน่าจะเล่นถึงกำไรตามน้ำระยะสั้นได้ โดยมีเป้าหมายตามที่กล่าวมาทั้งหมด ก็ยัง เรียกว่าพอได้รออยู่นะ... แต่ก็อย่างว่าอีกนั่นแหละ หุ้นก็ส่วนหุ้น ตลาดก็ส่วนตลาด ถ้าไม่ใช่ตัวใหญ่ๆ นะ

ดูตามเกม... ราคาเหมือนจะไม่อยากจะไปไหน หรือ เหมือนจะขึ้นยาก อันนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่แน่นอน อาจจะไม่ใช่มาจากฝั่งขาย แล้วอีกฝั่งซื้อ แต่เกมแบบนี้ อาจจะออกมาว่า เป็นคนเดียวกันก็ได้นะ

แนวรับ : ... 1.78-1.77 ถ้าจะไม่หลุด 1.75 ก็ยังน่าสนใจ

เป้าหมาย : ... 1.95-2.00 หรือ แรงๆ หน่อย ก็อาจลุน 2.0

Price Chart...(TPIPL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TPIPL... แนวรับ และเป้าหมายที่ว่ามา จะมองจากในแง่ของโครงสร้างเท่านั้น ถ้าหากมีการขึ้น ได้จริงๆ ตามสัญญาณของเครื่องมือหลัก คือ กลุ่ม MA ที่ในภาพที่เห็นนี้ มีแนวโน้มที่จะล้นการเป็นภาวะ Bul นั้นแปลว่า โอกาสขึ้นยาวๆ หรือในระยะกลางๆ ขึ้นไป อาจถึงระดับ 3.0-3.5 เลยก็เป็นไปได้ ก็แปลว่า ถ้า จะมีการขึ้นแบบแกว่งๆ ลบบางวันบวกบางวัน แต่ถ้าไม่ ทำให้สัญญาณของ MA. เสียหายแต่อย่างใดแล้วนั้น เรา ก็จะเรียกว่า เล่นทางขึ้นได้เรื่อยๆ หรือ จะถือกันเป็น รอบยาวๆ ไปเลยก็ได้... สิ่งที่สำคัญ ระดับราคาแถวๆ นี้ เรียกว่าเล่นง่ายด้วยนะ เพราะเพิ่งจะเริ่มๆ ต้น Bullist ถ้าจะต่ำกว่า 1.75 ก่อน ก็เจ็บตัวไม่มากมายนัก